

**CHỈ THỊ**

**CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**

**về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận  
ở vùng đặc thù của Lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2023 - 2030  
và những năm tiếp theo**

-----

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh về công tác dân vận của hệ thống chính trị, trong đó có công tác dân vận của lực lượng vũ trang. Nhờ đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, vị trí, nhiệm vụ công tác dân vận nói chung, công tác dân vận ở vùng đặc thù (vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, vùng trọng điểm về quốc phòng, an ninh...) nói riêng.

Lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng, củng cố tổ chức đảng, hệ thống chính trị; xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống cháy rừng..., tạo sự đồng thuận trong xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Tuy nhiên, công tác dân vận ở vùng đặc thù của lực lượng vũ trang còn một số hạn chế: Công tác nắm, dự báo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có thời điểm, có địa bàn chưa kịp thời; nội dung, kỹ năng, phương pháp vận động, tiếp cận quần chúng Nhân dân ở vùng đặc thù của một số đơn vị có lúc, có nơi thiếu hiệu quả. Nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy, đơn vị chưa tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp với các ban, ngành, địa phương trong công tác dân vận chưa chặt chẽ; việc bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp, kinh nghiệm công tác dân vận ở vùng đặc thù chưa được quan tâm đúng mức; một số cán bộ chưa sâu sát cơ sở.

Để thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Lực lượng vũ trang Quân khu 4 ở vùng đặc thù trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai

đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo” của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Quán triệt đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận ở vùng đặc thù, Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Lực lượng vũ trang Quân khu 4 ở vùng đặc thù trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo”. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa chiến lược cả về trước mắt và lâu dài của hệ thống chính trị. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong triển khai thực hiện công tác dân vận ở vùng đặc thù.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban dân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Lực lượng vũ trang Quân khu 4 ở vùng đặc thù trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo” nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo triển khai thực hiện; các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cấp huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án lồng ghép với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; kết hợp ngân sách thực hiện Đề án của Bộ Quốc phòng với ngân sách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được phân bổ hàng năm, kinh phí địa phương và nguồn ngân sách xã hội hóa để thực hiện hiệu quả Đề án.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền và vai trò nòng cốt trong tham mưu và triển khai tổ chức thực hiện của cơ quan Quân sự, Công an, Biên phòng và các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân vận ở vùng đặc thù. Tập trung xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế tham mưu, phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 đóng quân trên địa bàn trong nắm tình hình và tiến hành công tác dân vận ở vùng đặc thù. Chú trọng công tác tiếp dân, đối thoại với dân, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, nhất là ở những vùng đặc thù.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và cấp ủy, chính quyền cấp huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trực tiếp làm công tác dân vận ở vùng đặc thù. Các cơ quan chức năng phối hợp làm tốt công tác phát triển đảng và quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ địa phương cơ sở từ nguồn quân nhân xuất ngũ; tham mưu chỉ đạo

một số địa phương cấp huyện, cấp xã làm trước rút kinh nghiệm và nhân rộng trong toàn tỉnh.

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác dân vận ở vùng đặc thù; tổ chức sơ, tổng kết định kỳ 6 tháng, hằng năm, đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; nhắc nhở, phê bình các tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt; xử lý nghiêm túc, kịp thời các sai phạm trong việc sử dụng các nguồn lực thực hiện Đề án.

#### 6. Tổ chức thực hiện

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các huyện, thành, thị ủy theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chỉ thị nghiêm túc, kịp thời.

- Giao Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Lực lượng Quân khu 4 ở vùng đặc thù trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo”; lồng ghép, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước, ngân sách Bộ Quốc phòng và nguồn xã hội hoá để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án; theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo theo quy định.

- Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội: Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện; chỉ đạo, phối hợp vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, giám sát và phản biện việc thực hiện Đề án; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này phổ biến đến các chi bộ và các đơn vị, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang.

#### Nơi nhận:

- Ban Dân vận Trung ương, (báo cáo)
- Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**

**Trần Thế Dũng**